

<b>Online</b>	เกษตรก้าวไกล	<b>Link :</b>	http://www.kasetkaoklai.com/news_detail.php?id=209	
<b>Circulation :</b>	5,000	<b>วันที่ :</b>	2 เมษายน 2558	<b>หน้า :</b> ข่าว
<b>Ad Rate :</b>	5,000	<b>AD Value :</b>	5,000	<b>PR Value :</b> 5,000



**อีฮา...จุฬาทำกินจับจับโดนบตฝ่าฝืน ھرเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกร**

เมื่อ

วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2558

นิตยภัต ก้าวไกล กษัตริย์



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเมือง "สยามกรีนสกาย" หรือ Siam Green Sky (Urban Agriculture Learning Center) ณ ชั้นบนสุด (ชั้น 7) ของสยามสแควร์ วัน ภาวได้แนวคิด "สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร พืชสวน พืชไร่ และคอกไม้" พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว นักเรียนและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม ฟรี

รศ. นอ. พ.พ.เพิ่มยศ โภคผลพันธุ์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนย่นว่า "สยามกรีนสกาย เป็นหนึ่งในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่สามารถสะท้อนถึงศักยภาพ "เสถียรถักองแผ่นดิน" ได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบใจของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีที่สุด โดยสามารถผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ากับการออกแบบเชิงศิลปะ ภูมิสถาปัตยกรรม ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นถึงในเวลาเดียวกัน รวมทั้ง สยามกรีนสกาย จะถูกใช้เป็นโครงการต้นแบบนำร่องในการบริหารพื้นที่สีเขียว ทั้งภายในและนอกอาคาร ก่อนที่จุฬาฯ จะขยายพื้นที่สีเขียวไปยังส่วนต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย รวมกว่า 28 ไร่ เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ลานกิจกรรม แหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ทุกภาษาที่พันธุ์ไม้ จนถึง ยี่เอียงเรียนธรรมชาติที่เสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่กรอบและที่ยั่งยืนอีกด้วย"

นายบุญสูง ศิริสว่างเนตร ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า "สยามกรีนสกายบริหารงานโดย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บนชั้น 7 หรือชั้นบนสุดของ สยามสแควร์ วัน ซึ่งไม่ได้ว่าเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งใน ด้านทัศนียภาพ ศิลปะ ภูมิสถาปัตยกรรม ที่สวยงาม ด้านการศึกษา เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การเลี้ยงดู การจัดการ และที่สำคัญที่สุด ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของพื้นที่ ช่วยให้เกิดการระดมความคิดของนักศึกษาคณะต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ลดอุณหภูมิความร้อนภายในอาคารลงได้ 3-4 องศาเซลเซียส และลดอุณหภูมิภายใน บริเวณพื้นที่สีเขียวลงได้มากถึง 7 องศาเซลเซียส ที่สำคัญประหยัดค่าไฟลงได้ถึง 2,000 บาท ต่อการปลูก 1 ตารางเมตรเลยทีเดียว"

รศ. โสจธัน จารุทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน กล่าวว่า "สยามกรีนสกาย ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เน้นการเรียนรู้ ฐูริวิถีเกษตร และสร้างเครือข่ายสังคม โดยการเรียนรู้ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการเกษตรก้าวหน้า การจัดการภูมิทัศน์ นิเวศเมือง กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย ส่วนการฐูริวิถีเกษตร หมายถึง การนำวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรไทย มาให้คนเมืองได้สัมผัส การจัดการพื้นที่เน้นการใช้แนวคิดการจัดการตนเองอย่างครบวงจร และสร้างเครือข่ายสังคม เป็นแหล่งพบปะผู้่นักเกษตร สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ นอกจากการสร้างเครือข่ายทางสังคมสีเขียวแล้วยังลดผลกระทบของการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการขยะด้วยกรรมวิธีแนวคิดให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในการตั้งขยะอินทรีย์เพื่อมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในบริเวณสวนหลังคา"

อาจารย์ชกร จอจาม ภูมิสถาปนิกประจำโครงการกล่าวว่า "แนวคิดของการแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แบ่งเกษตรก้าวหน้า แบ่งที่รณานาพันธุ์ และแปลงสวนสวยปลูกถ่าย พื้นที่ส่วนแรกคือแปลงเกษตรก้าวหน้า จะเป็นแปลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จัดแสดงนวัตกรรมเพาะปลูกด้วยระบบแสงอาทิตย์ หีองสาธิตและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะรณานา การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ที่ผสมผสานกับพื้นที่ มีทั้งพันธุ์ไม้สวยงาม พืชสมุนไพร ที่กินสวนครัว ไปจนถึง ปลูกข้าวไร่ ที่เป็นส่วนที่ตองเป็นแปลงที่รณานาพันธุ์ จัดแสดงที่พันธุ์ไม้หลากหลายชนิดอาทิเช่น แปลงที่รณานาชาติ สวนสวยเมล็ด ที่ผู้สนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเพาะปลูกได้เองที่บ้าน พื้นที่ส่วนที่สามเป็น แปลงสวน



**สนใจลอมโชมณา**  
โทร. 081-309-0599

- ข่าวเกษตรยอดนิยม**
- ★ "บวมบวม" จากนิยายสู่ผู้จัดรายการ ปลูกไว้จับกินแต่กลับติดใจไว้กินนาน
  - ★ อนุรักษ์ 4 ภาษา คำจารจร "ยาวบเอ็ดสวนบต้น" ในภาคีกรรต ส.ส.ไมเอช ไร่บ่มักกรรต 80 ไร่
  - ★ เกษกรรต ะปลูก "บวมบวม" ไร่บวม "กรบวม" ะปลูกโยก ๓ ไร่กรรตบ่มบวม
  - ★ สุภกรรต ไร่บ่ม ไร่บ่มกรรตบ่มบวม 10,000 บวม
  - ★ ลีกรรตกรรต ไร่บ่ม ไร่บ่มบวมบวมบวม 25 บวมบวม

**สนใจลอมโชมณา**  
โทร. 081-309-0599

**สนใจลอมโชมณา**  
โทร. 081-309-0599

สวยปลุกง่าย จัดแสดงโดยพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องเกรงการดูแลรักษาหนัก และนอกจากพื้นที่บริเวณแปลงปลูกแล้วยังสอดแทรกผลงานแสดงศิลปะกลางแจ้ง ด้วยภาพปูนปั้นพื้นที่บริเวณผนังห้องอาคารระบอบอากาศให้เป็นที่นั่งพักผ่อนดูผลงานศิลปะจากเหล่าศิลปินชื่อดังในโครงการศิลปะโรสริตสยาม"

จากการเข้าเยี่ยมชมสวนกินสลากของ "เกษตรก้าวไกลคอมมูนิตี้" ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำโดยนายคณวัฒน์ กางเจ นายกสมมาคมฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 พบว่านอกจากจะเป็นสวนเกษตรออร์แกนิกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด จำนวน 2,200 ตารางเมตร ซึ่งมีทั้งหมด 3 โซน โดยโซนแรกที่ใช้ให้บริการแล้วมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร และได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนต่าง เช่น ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร่ จำพวกข้าว ดังกล่าวแล้วนั้น พบว่าเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 300 ตารางเมตร ซึ่งได้ออกแบบแปลงนาให้เป็นขั้นบันไดที่สวยงาม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีรายงานข่าวว่า นายเมิง ฮิวกิน เกษตรกรในอำเภอเสนาะ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ริเริ่ม "ทำนาบนลาดฟ้า" จนเป็นผลสำเร็จมาแล้ว โดยครั้งแรกนี้เขาได้ทดลองปลูกผักสวนครัวบนพื้นที่ 120 ตารางเมตร จากนั้นค่อยพัฒนาเป็นปลูกข้าวบนน้ำฝน กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ เขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สนใจ อย่างไรก็ตามก็แล้วแต่แปลงนาของเขาตั้งอยู่บนลาดฟ้าพื้นเรียบ แตกต่างกับแปลงนาของจริงๆ ที่ทำเป็นขั้นบันได ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแปลงนาขั้นบันไดบนลาดฟ้าแห่งแรกของโลกก็ว่าได้

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมเมือง สยามกินสลาก จะเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมทั้งสามส่วน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและบรรยายถึงรูปแบบ แนวคิด การบริหารจัดการ พันธุ์พืชและการเพาะปลูก โดยใช้เวลาการเรียนรู้ประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ในทุกวันเสาร์วันเสาร์ จะจัดอบรม Workshop ให้แก่ผู้สนใจ อาทิ การปลูกข้าวไว้ในสวน เทคนิคการจัดสวนเกษตรบนคอนกรีต เป็นต้น และจะจัดให้มี ตลาดนัดสวนกินสลาก อบรมผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์การเกษตร พืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้ มาให้คนเมืองได้เลือกซื้อหรือใช้ในราคาประหยัด โลกกลางสยามสแควร์ โดยจะเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 22-23 พฤษภาคม นี้

ทั้งนี้ จะเปิดบริการให้เข้าชม ทุกวันพุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งรอบการเยี่ยมชมเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบแรก เวลา 10.30-11.30 น. รอบที่สอง เวลา 14.30-15.30 น. และรอบสุดท้าย เวลา 16.30-17.30 น. ทั้งนี้ สยามกินสลาก จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม แต่สามารถสำรองเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมแบบบุคคล ครอบครัว หรือ หมู่คณะ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กรุณาสำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้า ได้ที่ฝ่ายกิจกรรมสถานที่ศูนย์เกษตรกรรมเมืองสยามกินสลาก โทร. 099-001-8514 อีเมล Siamgreensky@gmail.com เว็บไซต์ : [www.siamgreensky.com](http://www.siamgreensky.com) Facebook Fanpage : [www.facebook.com/siamgreensky](https://www.facebook.com/siamgreensky)

ขอขอบคุณ : ทีมประชาสัมพันธ์ สยามกินสลาก คุณสุภาวู บุรพาพิธ และคุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ